

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH  
(CORESCO)**

73 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. HCM

Tel: 38 216 243 – Fax: 39 144 849

Website: www.coresco.vn



Số: 04/BC -HĐQT

**V/v: Tạm hoãn việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sàn  
giao dịch chứng khoán**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012. Đại hội đồng cổ đông cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị tư vấn, thời gian niêm yết và chuẩn bị, chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán.

Tuy nhiên, tình hình thị trường chứng khoán năm 2012 chưa thật sự khả quan, thanh khoản của thị trường chưa được cải thiện và luôn ở mức thấp cả về khối lượng giao dịch và giá. Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh Bất động sản – lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay và cũng để đảm bảo lợi ích của cổ đông và thị giá cổ phiếu của công ty. Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông vẫn giữ chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán. Trong năm 2013, khi xét thấy thị trường chứng khoán thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu của công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm niêm yết và các vấn đề khác có liên quan theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật liên quan.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.